



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 17 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,537 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,185,497 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,459 ราย รักษาหายสะสม 2,120,691 ราย ยังรักษาอยู่ 43,479 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย เสียชีวิตสะสม 21,327 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 273,177,468 ราย เสียชีวิต 5,351,934 ราย รักษาหาย 245,270,997 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 98,856,753 โดส

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ **อียู** หวั่นยอดผู้ป่วยโควิดโอมิครอนเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว **สหรัฐฯ** บ.MDเผยฉีดวัคซีนกระตุ้นครึ่งโดสต้านโควิดโอมิครอนเพิ่มขึ้น **เร่งวิจัยเต็มโดส** **แคนาดา** เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน **อิสราเอล** สั่งห้ามเยือนอีก 7 ประเทศ ได้แก่ UAE ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส และสวีเดน **อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อใหม่ในวันเดียว 78,610 คน ทบสถิติเดิม **เนเธอร์แลนด์** ราชวงศ์เนเธอร์แลนด์เสียชีวิตที่จัดงานเลี้ยงฝากกุศุมโควิด **เกาหลีใต้** ประกาศใช้มาตรการคุมโควิดรอบใหม่ หลังยอดติดเชื้อพุ่ง เริ่ม18 ธ.ค.นี้ **จีน** หนุนการแพทย์แผนจีน ช่วยทั่วโลกรับมือโควิด 19 ส่วน บ.SV ยืนยันฉีดวัคซีน 3 เข็มป้องกันโอมิครอนได้ 94% **อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรก พบเคสต้องสงสัยอีก 5 ราย **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน เป็นรายที่สอง

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการควบคุมโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, js100, amarintv, thailandplus, bangkokbiznews, สวท.,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง TNN ช่อง5)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เชื้อโอมิครอนระบาดไปทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยก็ยังไม่ถูกยกเว้น กรมควบคุมโรค กำลังเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็ม 3 ซึ่งมารับได้ตามกำหนด ในส่วนของ กทม.ก็จะดำเนินการแจ้งประชาชนมารับเข็ม 3 เพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว ฉีดที่ไหนไปรับที่นั่น กรมควบคุมโรคจะกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วที่สุด ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นปี 2564 โดยยืนยันว่า ทุกสูตรกระตุ้นมีวัคซีนรองรับเพียงพอ ส่วนจะมีการฉีดเข็ม 4 หรือไม่ จะต้องไปศึกษาก่อน ส่วนประชาชนจะต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ส่วนบุคคล UP ในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

-นพ.ศุภกิจ อธิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของประเทศไทยว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรวมแล้ว 14 รายในบ้านเรา โดยได้รับผลยืนยันแน่ชัดแล้ว 9 ราย พร้อมให้คำชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับเรื่องผลสรุปของการตรวจโควิดผ่านวิธี RT-PCR และ ATK ว่าสามารถตรวจหาเชื้อโอมิครอนได้ในขณะนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv,)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โโพสต์ว่า ทุกประเทศคงหนีไม่พ้นโอมิครอนในไม่ช้า จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า สายพันธุ์โอมิครอนระบาดและติดต่อกันง่ายกว่าทุกสายพันธุ์ในอดีต การเตรียมรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอน ต้องทำด้วยวิธีการที่เคร่งครัด และระเบียบวินัยตามมาตรฐานที่เราทำกันอยู่ ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่าง รวมทั้ง การฉีดวัคซีน และกระตุ้น เข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุดเพื่อเตรียม และลดการระบาดของ โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,สยามรัฐ tnnthailand,)

-ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฮ่องกง แถลงผลการศึกษา พบว่า เชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน สามารถขยายตัวได้เร็วมากในเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจ แต่จะขยายตัวได้ช้ากว่าในเนื้อเยื่อของปอด เมื่อทีมวิจัยนำผลการขยายตัวของเชื้อโอมิครอนมาเปรียบเทียบกับเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า พบว่า โอมิครอนแบ่งตัวได้เร็วกว่าเดลต้าถึง 70 เท่าในเนื้อเยื่อปอดซึ่งระบบทางเดินหายใจ น่าจะช่วยให้เกิดการแพร่ระบาดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายมากขึ้น แต่ในกรณีของเนื้อเยื่อในปอด โอมิครอนกลับแบ่งตัวได้ช้ากว่าเชื้อโค

วัดตั้งเดิมถึง 10 เท่า ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ติดเชื้อโอไมครอนมีอาการป่วยน้อยกว่าผู้ติดเชื้ออื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ)

- พญ.มาเรีย ฟานเคิร์กโฮฟ หัวหน้าแผนกโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อกลายเป็นผู้โอไมครอนสามารถแสดงอาการของโรคได้ตั้งแต่อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลย ไปจนถึงอาการหนักหรือเสียชีวิต ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงไม่ควรมองว่าเชื้อกลายพันธุ์นี้จะไม่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง นอกจากนี้ เชื้อโอไมครอนจะทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงจากเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนยังคงอยู่ในระดับสูงมาก กำลังแพร่ระบาดในอัตราที่รวดเร็วกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่น และมีแนวโน้มที่จะระบาดไปในทุกประเทศทั่วโลก

2.การบริหารจัดการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์)

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอบุคคลประชาชนที่ร่วมมือกันฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ ซึ่งนายกฯ มั่นใจว่า ไทยจะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ได้ 100 ล้านโดสภายในปีนี้ ส่วนแนวทางการบริหารจัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกันบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 1.แรงงานภาคประมง จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด มอบ ศร.ชล.2.คนประจำเรือไทย หรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือไทย บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มอบกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 3.แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บ้านนายจ้างที่ทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน มอบ กอ.รมน. กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 4.แรงงานต่างด้าว ตามชายแดนไทย มอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ ต่างประเทศ 5.ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก มอบกระทรวงมหาดไทย และ 6.กลุ่มประชากรอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด ในทุกจังหวัด มอบกระทรวงมหาดไทย

3.เผ่าระเวียงคลัสเตอร์ปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ยังคงพอใจสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในไทย ขณะที่จังหวัดที่ยังคงต้องเผ่าระเวียง ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ระยอง ตาก จันทบุรี ขอนแก่น โดยเฉพาะการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งสถานศึกษา เรือนจำ แคมป์คนงาน ตลาด งานกฐิน งานศพ และงานรื่นเริง หรืองานที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ศบค.ห่วงใยการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอาจพบมากขึ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ได้ กลุ่มที่ต้องเผ่าระเวียงมากขึ้น คือตลาดและร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านหมูกระทะ ขอให้เคร่งมาตรการ COVID Free Setting โดยพ้อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง พนักงาน ควรรับการฉีดวัคซีนให้ครบโดส จัดสถานที่ไม่ให้แออัด โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทดี เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล ใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เสร็จแล้วกลับบ้านทันที ส่วนการจัดงานเฉลิมฉลองแนะนำให้จัดที่บ้าน ทหารับวัคซีนครบและก่อนทำกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ถ้าสุ่มตรวจ ATK ผลลบด้วยก็จะจัดงานปลอดภัยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ว่า การจัดงานปีใหม่นี้มีการรวมตัวมากกว่า 1,000 คน ต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง (COVID Free Setting) ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีนครบโดส และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วม เพื่อเผ่าระเวียงอย่างสูงสุด ส่วนการจัดงานที่ต่ำกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมงานต้องมีผลวัคซีนครบโดส และที่สำคัญทุกคนยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา ยืนยันมาตรการไม่ได้ตั้งเงินเกินไป และจะช่วยให้ทุกคนปลอดภัย ส่วนเรื่องการดื่มสุราช่วงปีใหม่ ย้ำว่าอนุญาตแค่เพียงวันเดียวคือ ช่วงคืนสิ้นปีจนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 เท่านั้น ต้องขอความร่วมมือประชาชนเฉลิมฉลองด้วยความตระหนักรู้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,7,9,NBT,TNN)

- นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงคลัสเตอร์วังหมูกระทะ ว่า การรับประทานหมูกระทะไม่มีความเสี่ยง แต่การร่วมวงรับประทานมีความเสี่ยง ซึ่งไม่จำเพาะหมูกระทะ ให้เน้นมาตรการป้องกัน ฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้น ขอให้รอการแจ้งเตือนจากหน่วยงานสธ. เพื่อให้สธ.ประสานพื้นที่ เพื่อความไม่สับสน เบื้องต้น กทม.จัดจุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นประมาณ 6-7 จุด ส่วนเรื่องระบบการแจ้งเตือนกำลังหารือ ซึ่งวันที่ 16 ธ.ค. ทีมหมอพร้อมกำลังพิจารณา คาดว่าในสัปดาห์นี้จะชัดเจนในเรื่องระบบการแจ้งเตือน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม ดูระดับ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เร็วไปไม่ดี ช้าไปไม่ดี จึงขอให้ฟังทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่

5.ปลอมใบฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (pptvhd,สวท.,ทีวีช่อง 5)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รวม.สธ. ระบุถึงกรณีมีผู้รับจ้างปลอมใบรับรองฉีดวัคซีน ขณะนี้ให้ทุก รพ. ที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว โดยการใช้ใบวัคซีนปลอมถือว่า มีแต่โทษ ทั้งผู้รับทำ และผู้นำไปใช้ ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

-น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษก คส. กล่าวว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลการรับทำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางออนไลน์ ระบุว่าแม้ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถออกเอกสารให้ได้ เป็นของแท้ที่ได้รับการรับรองนั้น กรมควบคุมโรค สธ. ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจริงจะต้องออกโดยสถานที่ฉีดเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว และขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะการปลอมเอกสารราชการมีความผิดทางกฎหมาย

6.บอร์ด สปสช.ขอรับงบ พ.ร.ก.กู้เงินฯ รอบ 2 ขดเซยค่ารักษาโควิด ต.ค.- ธ.ค.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ.)

-ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3) เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการได้อย่างต่อเนื่อง และยังได้เห็นชอบในหลักการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และอยู่ในช่วงรอยต่อของการทำธุรกรรมการเบิกจ่ายเงิน โดยมอบ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่นที่ไม่มีภาระผูกพันหรือรายการจากบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปก่อน โดยในส่วนของงบเสนอขอรับงบประมาณครั้งที่ 2 วงเงิน 22,056.84 ล้านบาท สำหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 คาดว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอต่อ ครม.เพื่อให้พิจารณาในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

7.โควิดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ บ้านเมือง แนวหน้า ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 workpointtoday nationtv.)

-เรือนจำกระบี่ ติดเชื้อใหม่ 300 คน แคนนำผู้ต้องขัง 40 คน ก่อหวอดปลุกกระดมให้นำคนที่ไม่ติดเชื้อออกไปอยู่ที่อื่น ทำลายโรงฝึกงานยึดโรงครัว ต้องขอกำลังตำรวจ-ทหาร ปิดล้อมป้องกันการหลบหนี

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.กระบี่ และนพ.สุรัตน์ ตันติทวีรกุล ผอ.รพ.จังหวัดกระบี่ ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ต้องขังที่ก่อความไม่สงบ ให้เข้าใจถึงวิธีการในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการนำผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 10 คน ออกไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ส่วนที่เหลือจะให้ยารับประทานไปก่อน พร้อมแนะนำวิธีดูแลตนเอง

ผู้ว่าฯ และผู้การกระบี่ ทหารรับมือนอกจากรือนจำกระบี่ ตัดสินใจย้ายนักโทษหญิงกว่า 300 คน ออกไปไว้ที่อื่นเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ จนท.ตรึงกำลังทั้งคืน ยิงกระสุนยางนักโทษเจ็บไป 3 ราย

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบรัฐบาล กล่าวถึงการลงพื้นที่และการประชุมหารือของ ศบค.ส่วนหน้า ร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ติดเชื้อ ก็ลดลงเรื่อยๆ ขณะที่จำนวนผู้ฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้า แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ศบค.ส่วนหน้าจะยุติบทบาทลงในวันที่ 16 ธันวาคม เนื่องจากส่วนราชการปกติสามารถดูแลได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ pptvhd36 ทีวีช่อง NBT.)

-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ณ เมืองดูไบ ด้วยผลงานการสกัดกั้นโควิด-19 โดยเป็นรางวัลชนะเลิศจากผลงานหัวข้อ "Intelligent and Sustainable Public Health Emergency System in Thailand" ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม และประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นระบบที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด,)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงความจำเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ในกลุ่ม 608 กลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งมีข้อจำกัดสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยกว่าคนปกติ และผู้ป่วยบางกลุ่มได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีน โควิดน้อยกว่าคนปกติ ดังนั้น เข็มเสริมจะเป็นเข็ม 3 ที่เร็วขึ้นจาก 3-6 เดือน อาจจะเป็น 1 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, js100, infoquest, tnthailand, newtv, workpointtoday, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนกับ ออย. มี 2 แบบ คือ แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย ปัจจุบัน ออย. ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอมปลายแถบตรวจโดยตรง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น การเกิดพิษเมื่อใช้ติดต่อกันหลายครั้ง หรือการยืนยันว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอม เป็นต้น ขอให้ประชาชนเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย. และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard, thailandplus,)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานี่ขนส่ง ต้องผ่านการประเมิน COVID Free Setting กำหนดทางเข้า-ออก และมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารและพนักงานให้ชัดเจน พนักงานและผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ มีการติดตามข้อมูลผู้เดินทาง จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p> <p>- รมว.ศธ.นำทีมลงพื้นที่อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ยุคโควิด-19 ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ความมั่นใจพร้อมฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยโพสต์)</p> <p>- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงว่า ที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองรับรองการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้องกลางคืน โดยรมว.แรงงาน จะนำเข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 21 ธ.ค. 2564 โดยจะเริ่มเยียวยาจากวันแรกที่ 29 ธ.ค. 2564 อัตราคนละ 5 พันบาท 1 เดือน ส่วนคนที่รายชื่อตกหล่นให้สมัครภายในวันที่ 14 ม.ค.2565 และให้สมาคมรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.2565 ก็จะได้รับเยียวยาในรอบต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>- ผวจ.เชียงใหม่ ลงนามปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 6 สถานที่เสี่ยง ทั้งสถานที่ทำงานและหอพัก ในพื้นที่อ.ไชยปราการ อ.สันทราย และอ.สารภี เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สร.ใช้มาตรการโควิดรับมือ PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ,สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด,สยามรัฐ, ผจก., thailandplus, acnews, bangkokbiznews, thaigov, thansettakij, thejournalistclub, inn, thaipbs สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,TNN,NBT)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการที่ใช้ในช่วงโควิดที่เป็นประโยชน์และนำไปต่อยอดเสริมกับการป้องกันตนเองจากภัย PM 2.5 ด้วย ซึ่งมีหลายประเด็น อย่างการใช้ชีวิตวินอร์มัลป้องกันโควิดสามารถต่อยอดมาใช้กับ PM 2.5 ได้ สำคัญที่สุดคือมาตรการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดทำออกแนวทางควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และรักษาภาวะจาก PM 2.5 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม สั่งการให้ สธ.เตรียมพร้อมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข สถานที่มีกลุ่มเสี่ยง อาทิ ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือบ้านเรือนประชาชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบเรื่องให้มีการติดตามฝ้าระวัง 5 โรคที่มีความสัมพันธ์กับฝุ่น ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตา โรคผิวหนัง และ โรคอื่นๆ มีการประกาศให้โรคจาก PM 2.5 เป็นโรคที่ต้องฝ้าระวัง เทียบเคียงคล้ายกับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พร้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิจารณาจัดอันดับหรือมาตรการ สิ่งแวดล้อม หากในพื้นที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน และให้จัดอันดับกลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง เป็นต้น อีกเรื่องที่ย้ำคือ โควิด 19 กับ PM2.5 อาจทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น เนื่องจากภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดี รวมถึงคนที่ติดเชื้อโควิด 19 หากมี PM2.5 เข้าไปด้วยก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องให้ประชาชนระวังทั้ง 2 โรคนี้</p>	
<p>การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน สยามรัฐ บ้านเมือง สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>-นายกิตติศักดิ์ คุณาสวัสดิ์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย และโฆษก กมธ.วิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร เผย กมธ.พิจารณาเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยได้รับฟังความเห็นจาก อบจ. และ ตัวแทน รพ.สต. ล่าสุดมี รพ.สต.ยื่นเสนอ 3,457 แห่ง ใน 49 จังหวัด สมครใจถ่ายโอน ซึ่ง อบจ. พร้อมสนับสนุนเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จะได้ประโยชน์เรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างและ ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ ทั้งนี้ ประธานชมรม รพ.สต. อยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างรวดเร็ว และให้สำนักงบประมาณ สปสข. สนับสนุนงบประมาณปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>	-
<p>การดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, newstv, ch7)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดปัญหาผิวหนัง อาทิ ผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง เป็นขุย ผื่นแดง มักพบในผู้สูงอายุ, ผื่นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง ผื่นขาดความชุ่มชื้น เกิดจากสารเคมีในชีวิตประจำวัน และโรคผิวหนังแพ้ผิวหนังในเด็ก วิธีการดูแลผิว คือ ไม่อาบน้ำอุ่นจนเกินไป ทาครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ใช้สบู่อ่อนโยนต่อผิวหนัง และทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากมีปัญหาผิวหนังแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางเพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>กฎระเบียบวัตถุอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รก.รองเลขาธิการ อย. เผย อย. เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ 17 ๕.ค. 64 เปิดเวทีออนไลน์ตีความกฎระเบียบด้านวัตถุอันตราย การยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการโฆษณาวัตถุอันตรายและการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทาง https://bit.ly/324hzbV</p>	
<p>โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉพาะทางโรคมะเร็ง 80 ปี จัดโดยรพ.มะเร็งลำปาง ณ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 16 ๕.ค. 64 เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ภายใต้แนวคิด “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต”</p>	
<p>เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- เสนอบทความ ดร. สานิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. เผย สธ.ร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในการผลักดันโครงการสุขภาพที่สำคัญได้แก่ ศูนย์จีโนมิกส์แห่งชาติ ทีม.บูรพา ภายใต้กรอบการลงทุน 560 ล้านบาท โดยจะมีการเก็บตัวอย่าง 5 หมื่นคนในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด เพื่อให้สามารถรักษาในระดับพันธุกรรมตามแผนงานการแพทย์ โดยการส่งเสริมให้นโยบายเมืองอัจฉริยะประสบความสำเร็จ และสามารถดึงดูดการลงทุนได้นอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมแล้ว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน 2 เรื่องคือ เรื่องสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบ และเรื่องความพร้อมของแรงงานอีกด้วย</p>	
<p>สาวแอบอ้างเป็นหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, pptv, sanook, topnews, ch7, amarintv, INN, thaipbs, mcot, kapook, sonthitalk, TNN, workpointtoday, nation, newtv)</p> <p>-พมรีพาย เดินทางเข้าพบ รองผู้กำกับ กก.4 บก.ปคบ. แจ้งความดำเนินคดี กรณี ถูกหญิงสาวใช้เอกสารใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์หญิงซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศ มาสมัครเป็นแพทย์ของคลินิก EST CUTE CLINIC ที่พมรีพายเป็นหุ้นส่วน จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย โดยรองผู้กำกับ กก.4 บก.ปคบ. เผย คดีนี้พบผู้เสียหาย ได้แก่ คลินิก แพทย์หญิงที่ถูกแอบอ้าง และลูกค้าที่มาใช้บริการคลินิก</p>	-

โดยผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นต่อไป

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel